




1. ตัวบ่งชี้สมศ.11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม



2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต




3. เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้
1 ข้อ	2 ข้อ	3 ข้อ	4 ข้อ	5 ข้อ

4. ผลการดำเนินงาน : มีผลการดำเนินงาน.....ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
<p>1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้จัดกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ดี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกีฬาสี “ยูงทองเกมส์” และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อเชื่อมมิตรภาพและความสามัคคี ระหว่างบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 - จัดตักบาตรดอกไม้ ปีใหม่ 2557 เพื่อเกิดสิริมงคลกับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 	  


ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรกองบริหารศูนย์ลำปาง ร่วมใจแต่งกายเสื้อที่ระลึกครบรอบ มธ.80 ปี เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ มธ.80 ปี - บุคลากรมธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมสรงน้ำพระพุทธธรรมทิวศาศดา รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโส ในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 - กองบริหารศูนย์ลำปางจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างหมวด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 	    
<p>2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ เช่น ลานโพธิ์ และเวทีกลางแจ้งระหว่างอาคารเรียนรวม 4 ชั้น และอาคารเรียนรวม 5 ชั้น อาคารสิรินธรรัตน์ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม อาคารเรียนรวม 4 ชั้น อาคารเรียนรวม 5 ชั้น อาคารหอพักนักศึกษาโดม ๑ และ ๒ อาคารหอพักบุคลากร ซึ่งมีการตกแต่งอย่างสุนทรีย์</p>	  

ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย - ปรับปรุงห้อง 3103 เป็นห้องสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง เพื่อแยกการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ในส่วนของการบริหารและอาคารสถานที่ให้เป็นสัดส่วน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงานและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง - ตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร โดยการตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารสำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหารกลาง และโรงอาหารหอพักนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินการตรวจหาสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะประกอบอาหาร และมือผู้ประกอบอาหาร ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองบริหารศูนย์ลำปาง 	   <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย - บันทึกแจ้งผลการตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร

ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
<p>3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียนรวม 4 ชั้น และ 5 ชั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีเส้นทางสัญจรแบบมีหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 4 ชั้นและอาคารเรียนรวม 5 ชั้น - ปรับปรุงอาคารหอพระ “พระพุทธธรรมทิวาสดา” - ปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะที่ 4 (ปรับปรุงพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสนามฟุตบอลโดยปรับปรุงเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง) - ปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะที่ 4 (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก่อสร้างรั้วด้านหน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) 	

ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะที่ 4 (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสื่อสาร บริเวณด้านหน้าอาคาร หอพักบุคลากร “๑” ลงใต้ดิน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทดแทนของเดิมจำนวน 6 ชุด ปรับปรุงถนน ระยะทาง 400 เมตร ดาดคอนกรีตภายในบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารหอพักบุคลากร “๑”) - ปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะที่ 4 (จัดทำทางเดินเชื่อมระหว่างพื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามบริเวณด้านหน้าอาคารหอพักนักศึกษาทั้งสองหลัง และพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังอาคารเรียนรวม 4 ชั้น ซึ่งบางส่วนเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนรวม 4 ชั้นและ 5 ชั้น) 	   
<p>4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>มธ.ศุูนย์ลำปาง มีสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย และมีสถานที่ให้นักศึกษาจัดกิจกรรม เช่น บริเวณช่วงโดมอาคารสิรินธรรัตน์ ลานโพธิ์ บริการห้องอ่านหนังสือ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม สนามฟุตบอล โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เช่น</p>	

ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ในชีวิตประจำวัน และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณะ มหาวิทยาลัย และประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2556 	
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เบ็งปู้ด) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 	
<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการประชาคมชาวธรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสังกัด ได้มีกิจกรรมอันเป็นกุศลร่วมกัน เป็นการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 	
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพดีทั่วหน้าอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา ศักยภาพของ 	

ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
<p>มหาวิทยาลัยในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม ASEAN SPORT DAY เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นทีมในประเทศอาเซียน และใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อฝึกฝนศัพท์ทางด้านกีฬา และให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา - การแข่งขันกีฬานักศึกษามธ.ศุภญ์ลำปาง “โตมแก้วเกมส์” ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา 	    
<p>5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5</p>	

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนนประเมินจากกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนนประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนนประเมินจาก กรรมการ	บรรลุเป้าหมาย